

**BÁO CÁO**

**kết quả giải quyết ý kiến phản ánh của “đô thị thông minh”  
về trang trại Bôn lành, thôn 3, xã Vinh Mỹ**

Kính gửi: - UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Phú Lộc về giải quyết ý kiến phản ánh của trung tâm kiểm soát “đô thị thông minh” về việc trang trại nuôi heo tại biển thôn 3 xả thải không đúng nơi quy định, xả ra môi trường, không có hệ thống xử lý nước thải, đến mùa nắng nước bốc mùi hôi thối rất ảnh hưởng đến môi trường và người dân sinh sống gần khu vực và làm cây cối ở khu vực đó chết và ảnh hưởng rất lớn đến người dân.

Ủy ban nhân dân xã Vinh Mỹ đã tiến hành làm việc với chủ trang trại Bôn Lành, báo cáo tình hình và kết quả giải quyết cụ thể như sau:

Trang trại chăn nuôi Bôn Lành đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2017, với quy mô 60 lợn nái, 500 lợn thịt. Sản phẩm đưa ra thị trường bình quân hàng năm 1000 lợn thịt/1 năm, 300 lợn giống/1 năm. Trang trại được xây dựng phù hợp với quy hoạch, xa khu dân cư. Quá trình đầu tư xây dựng, phù hợp với thiết kế, phương án phê duyệt bao gồm các hạng mục chuồng chăn nuôi kín, hệ thống xử lý chất thải, nước thải đảm bảo và đã được UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt đầu tư hỗ trợ theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016. Cụ thể:

Việc xử lý chất thải, nước thải được xử lý qua hầm bioga xây dựng theo quy định. Hệ thống dùng bạt Bioga HDPE 0,5mm (*bạc lót đáy*) gồm 02 ao với thể tích lần lượt là 600m<sup>3</sup> và 400 m<sup>3</sup>. Các hệ thống thiết kế, hệ thống thu gom và van xả tự động. Hồ sinh học với thể tích 300m<sup>3</sup>. Hệ thống chuồng kín (*trại lạnh*) đảm bảo tốt và hạn chế được mùi hôi và bụi bẩn liên quan đến cộng đồng dân cư.

Do đó, như phản ánh của công dân tại “Đô thị thông minh” về việc xả thải không đúng quy định, không có hệ thống xử lý nước thải là không chính xác.

Tuy nhiên, do thời gian sử dụng đã lâu nên việc tích tụ nước thải qua nhiều năm ở ao xử lý đã gây ra mùi hôi. Đồng thời, qua các đợt bão và mưa kéo dài vào năm 2020 đã làm cho hệ thống bạt lót đáy bị phồng lên, cây cối gãy đổ, làm cho nước thải từ hồ sinh học tràn ra ngoài, trang trại tập kết chất thải ở bên ngoài gây mất mỹ quan và phản cảm.

UBND xã đã yêu cầu chủ trang trại khẩn trương khắc phục, xử lý. Tiến hành thu gom, xử lý các bao chất thải đã tập kết ra bên ngoài, cải tạo lại các hồ chứa, tiến hành tiêu độc khử trùng và dùng các chế phẩm sinh học như clorin, vôi để xử lý mùi hôi đảm bảo không gây ô nhiễm ra môi trường. Đồng thời duy trì thường xuyên việc xử lý chất thải, nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường lâu dài.

Đến nay, chủ trang trại đã nghiêm túc chấp hành thực hiện theo các yêu cầu của UBND xã Vinh Mỹ (*có hình ảnh kèm theo*). Về lâu dài, UBND xã đề nghị chủ trang trại nghiên cứu đầu tư các tập bạt che phủ kín các mặt ao xử lý để hạn chế mùi hôi thoát ra bên ngoài.

UBND xã Vinh Mỹ báo cáo tình hình để UBND huyện Phú Lộc được biết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện Phú Lộc;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Như Ý**